



San Gabriel / Pomona
Regional Center

75 Rancho Camino Drive
Pomona, CA 91766

www.sgprc.org

Tháng Mười 20, 2022

Kính gửi cộng đồng SG/PRC,

Re: Cập nhật phòng khám xét nghiệm SG / PRC COVID-19

Chúng tôi hy vọng tất cả mọi người vẫn an toàn và khỏe mạnh! Trong thời kỳ đại dịch, chúng tôi đã thường xuyên tiến hành Phòng khám Thử nghiệm COVID-19 tại SG / PRC để cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho các cá nhân mà chúng tôi hỗ trợ, gia đình của họ và các nhà cung cấp. SG/PRC đã là Đối Tác Xét Nghiệm với Sở Y Tế Công Cộng California (California Public Health Department, CDPH). Chúng tôi rất tự hào về công việc mà chúng tôi đã làm để hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của mọi người.

Gần đây, SG/PRC đã nhận được thông báo từ CDPH rằng quyền truy cập của chúng tôi vào nền tảng xét nghiệm sẽ không còn hoạt động kể từ **Thứ Sáu ngày 28 tháng Mười năm 2022**, có nghĩa là, SG/PRC sẽ không thể cung cấp xét nghiệm PCR COVID-19 và tạo ra kết quả xét nghiệm trực tuyến. Do đó, với những thay đổi này từ Y tế Công cộng, SG / PRC sẽ không còn vận hành Phòng khám Xét nghiệm COVID-19 hiện có cho công chúng bởi vì quyền truy cập của chúng tôi vào cổng thông tin sẽ không còn hoạt động nữa.

Do đó, ngày cuối cùng vận hành Phòng khám xét nghiệm COVID-19 cho cộng đồng sẽ diễn ra vào **Thứ Năm ngày 27 tháng 2022 năm 9, từ 9:10 am-11:30 am**. Y tế Công cộng đã thông báo rằng các xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 hiện đã có sẵn trong cộng đồng và nhấn mạnh rằng kết quả nhanh chóng tạo điều kiện tiếp cận điều trị sớm. Như đã nói, chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi vẫn hỗ trợ cung cấp Bộ dụng cụ thử nghiệm COVID-19.

Bắt đầu từ **Thứ Hai ngày 31 tháng Mười năm 2022**, chúng tôi sẽ cung cấp một kế hoạch mới để hỗ trợ cộng đồng. Bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên Covid-19 sẽ được cung cấp miễn phí cho quý vị tại các địa điểm sau:

1. **Văn phòng SG / PRC** đặt tại 75 Rancho Camino Drive ở Pomona. Quý vị có thể yêu cầu xét nghiệm COVID-19 tại quầy lễ tân bất cứ lúc nào trong giờ làm việc tiếp theo (8am đến 4:30pm, Thứ Hai – Thứ Sáu).
2. **Parent's Place** tọa lạc tại 1500 S Hyacinth Ave, Suite B ở West Covina. Họ cũng sẽ có nguồn cung cấp cho các xét nghiệm COVID-19 có thể được nhận trong các giờ làm việc như sau (8am đến 4:00pm, Thứ Hai – Thứ Sáu).

Ngoài ra, nếu bạn cần xét nghiệm kháng nguyên tại các địa điểm khác, bạn có thể yêu cầu tại đây:

<https://dhs.lacounty.gov/covid-19/testing/sidewalk-pick-up-covid-19-pcr-test-kit-program/>

Dưới đây là danh sách các tài nguyên về nơi bạn có thể truy cập các địa điểm thử nghiệm:

<https://dhs.lacounty.gov/covid-19/testing/>

Một lần nữa, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn và đánh giá cao đến tất cả nhân viên và đối tác cộng đồng, những người đã đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của mọi người thông qua thử nghiệm. SG/PRC sẽ tiếp tục theo dõi các chỉ số và tuân theo tất cả các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng khi chúng tôi tiếp tục điều hướng đại dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật về các nguồn lực và khả năng tiếp cận nguồn cung cấp khi chúng tôi điều hướng những tháng sắp tới.

Hãy tiếp tục giữ an toàn và khỏe mạnh. Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc nhu cầu hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số covidtesting@sgprc.org.

Trân trọng,

Jesse Weller, Psy.D.

Giám đốc điều hành

Trung tâm khu vực San Gabriel / Pomona